



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พูดแล้วต้องทำ! 'ในหลวง' ทรงเดือน-กรม.



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสมิคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารประเทศแล้ว พร้อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสนี้ พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อให้เป็นหลักที่พึ่งของชาวไทยทั้ง 63 ล้านคน

ว่าที่รัฐมนตรีรวมตัวที่ทำเนียบฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 6 ก.พ. เวลา 13.40 น. บรรดาว่าที่รัฐมนตรีได้ทยอยเดินทางมา

รวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลจัดเตรียมห้องสี่เหลี่ยม ภายในตึกสันติไมตรี ไว้ให้นายสมิคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และว่าที่รัฐมนตรี 35 คนได้ถ่ายรูปติดบัตรประจำตัว นอกจากนี้ ยังจัดโต๊ะเก้าอี้และอาหารว่างประกอบด้วย ฝอยทอง ทองหย็บบ ทองหยอด ลูกชุบ และผลไม้จากร้าน “เก้าพี่น้อง” ที่สวนจตุจักร ซึ่งเป็นร้านประจำของนายสมิครไว้รับรองด้วย

เตรียมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

สำหรับว่าที่รัฐมนตรีคนแรก que เดินทางมาถึงทำเนียบฯ คือนายวุฒิพงษ์ ฉายแสง ว่าที่ ร.มว. วิทยาศาสตร์ ตามมาด้วยนายชูศักดิ์ ศิรินิล ว่าที่ ร.มต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง ว่าที่ ร.มว.มหาดไทย นำรถไปจอดที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อรอพบกับนายสมิคร และใช้เวลาหารือกันประมาณ 10 นาที จึงพากันเดินไปที่ตึกสันติไมตรี ส่วนว่าที่รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อแผ่นดินนำโดยนายสุวิทย์ คุณกิตติ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและ ร.มว. อุตสาหกรรม ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ว่าที่ ร.มช.คลัง และนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ว่าที่ ร.มช.มหาดไทย เดินทางมาด้วยรถตู้คันเดียวกัน รวมถึงว่าที่รัฐมนตรีของพรรคชาติไทย คือนายสมศักดิ์ ปรีศนานันทกุล ว่าที่ ร.มว.เกษตรและสหกรณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ว่าที่ ร.มว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายสมพัฒน์ แก้ววิจิตร ว่าที่ ร.มช.เกษตรฯ ทยอยเดินทางเข้ามา ส่วนคนสุดท้ายที่เดินทางมาถึงคือ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ว่าที่ ร.ม.ว.ยุติธรรม โดยบรรยากาศภายในตึกสันติไมตรีเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาว่าที่รัฐมนตรีมีสีหน้ายิ้มแย้มพูดคุยทักทายกันอย่างอารมณ์ดี ทั้งนี้ นายสมัครและนายสุรชัย ภูประเสริฐ เลขาธิการ ครม. เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ ล้วงหน้าเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ชุดใหม่ ก่อนที่จะนำรัฐมนตรีทั้งหมดตามไปเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี

ต่อมาเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และนายสุรชัย ภูประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี

สำหรับประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี มีใจความว่า (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2551 แล้วนั้น บัดนี้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน สืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสหัส บัณฑิตกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจักรภพ เพ็ญแข เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายนพดล ปัทมะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุธา ชันแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมศักดิ์ ปรีศนันทน์กุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระชัย แสนแก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอนุรักษ จริมาศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นาง อนงค์วรรณ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายมัน พัทโนทัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปดพัลลภ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พันตำรวจโทบรรยณ ตั้งภากรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุพล พองงาม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์กร อรรถนพพร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายสมักร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี

พระราชทานพระบรมราโชวาท

ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสมักร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จสิ้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ยินท่านทั้งหลายเปล่งวาจา เพื่อจะเป็นการแสดงความสัตย์ ความสัตย์ที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งความจริงก็ไม่จำเป็นที่จะพูด แต่ว่าเมื่อพูดก็ต้องถือว่าคำพูดนี้เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วท่านก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นคำที่ปฏิบัติปฏิบัติในการกระทำทุกอย่างในอนาคต เพราะหากพูดแล้วไม่ปฏิบัติ ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ฉะนั้น ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

ทรงรับสั่งให้เสียดสละเพื่อประชาชน

ที่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะประเทศต้องมีผู้ใหญ่ และถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ ประเทศก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุข ก็หมายความว่าประชาชนมีที่พึ่ง และถ้าประชาชนมีที่พึ่งแล้ว ก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มีประกันว่าจะสามารถอยู่ได้ เหมือนหลายประเทศในละแวกนี้ก็มีความเดือดร้อน ไม่ใช่ ละแวกนี้ ทั่วโลกมีความเดือดร้อน เพราะว่าไม่มีคนที่หลัก ท่านต้องถือว่าท่านเป็นคนที่หลัก มีหลักที่จะปฏิบัติงาน มีหลักที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม อาจจะแปลกท่านอาจจะนึกว่าแปลก ทำไมคน 35 คน จะต้องเสียดสละ เพื่อคน 63 ล้าน ก็เพราะว่าคน 63 ล้าน เค้าหวังว่าคณะรัฐมนตรีจะทำงานเพื่อเขา ถ้าไม่ทำงานเพื่อประชาชน ก็จะทำงานเพื่ออะไร ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านพยายามที่จะทำอาจจะทำยาก แต่ว่าเชื่อว่าท่านจะต้องทำได้ เพื่อให้ประเทศชาติหวัง ไม่ผิดหวังในงานที่ท่านกำลังทำอยู่ ถ้าเขาไม่ผิดหวัง ท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความดี และอาจทำ มีความดีนั้นที่จริงก็โก้ไม่หยอก รู้สึกโก้ดีที่ท่านทำให้ประชาชนได้หวัง และก็นมองเห็นว่า คณะรัฐมนตรีจะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ส่วนรวมก็บอกได้แล้วว่า ในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงประเทศไทย แล้วก็ประเทศอื่นๆ เขาไม่ค่อยได้เห็นคนที่พยายามทำเพื่อส่วนรวม ท่านจะต้องทำเพื่อส่วนรวม ถ้าทำเพื่อส่วนรวม ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัว ท่านก็โก้ไม่หยอก ท่านก็มีความดีอยู่กับตัวอยู่แล้ว และในเมื่อท่านได้ปฏิญาณว่าท่านจะทำเพื่อส่วนรวม ท่านก็มีเกียรติไม่น้อย ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านพยายามทำตามที่ท่านได้ปฏิญาณตน เพื่อให้เป็นผลสำเร็จที่ดี ถ้าทำได้ แม้จะนิดเด็ยาก็ยังดี ถ้าทำได้มากก็ยิ่งดี ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษาความซื่อตรง และด้านดี เมื่อตะกีท่านนายกฯ ได้มาพูดว่าท่านนายกฯเองและรัฐมนตรีต่างๆ ได้มีความตั้งใจที่จะทำ ก็เป็นเกียรติไม่น้อย และถ้าทำให้เป็นเกียรติอย่างที่ท่านได้ทำอย่างที่ท่านได้พูดเมื่อตะกี ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก และประเทศก็จะอยู่ได้ ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุขได้ ท่านเรียกว่าท่านได้บุญ ท่านได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีมาก ในโลกนี้หายาก ถ้าท่านทำดีในโลกนี้หายากคนที่ตั้งอกตั้งใจอย่างที่ท่านได้ตั้งใจที่จะทำ

ทรงให้พรให้ทำงานสำเร็จ

ในเมืองไทยนี้ ท่านเป็นผู้ใหญ่ ในประเทศต้องมีผู้ใหญ่ รัฐมนตรีเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ และถ้าทำสำเร็จท่านมีความสามารถที่จะสามารถทำด้วยความรู้และความสามารถ ทำเพื่อให้คนจำนวนมาก ท่าน 35 คน บวกกับนายกฯ เป็น 36 คน ทำเพื่อคนเป็นจำนวนล้าน เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นที่สุด และก็ท่านเองเมื่อรักษาความดี ความตั้งใจที่จะให้คณะของท่านอยู่เย็นเป็นสุข ประเทศชาติก็อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ ถ้าทำได้ดี ท่านก็มีเกียรติ และก็คณะท่านก็มีเกียรติ ก็ขอให้ท่านได้

ทำสำเร็จ เพื่อเกียรติของคณะรัฐบาลไทย แล้วก็ของประเทศชาติ ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในการกระทำที่ท่านเองได้ตั้งใจที่จะทำ และขอให้ท่านและนายภคมีความสำเร็จในการ ฉะนั้นก็ขอให้พรว่า จะว่าให้พรก็ไม่ไช้ให้พร ก็ขอให้ท่านได้พรที่จะปฏิบัติงานสำเร็จเรียบร้อย ในงานที่ท่านตั้งใจจะทำ ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานทุกอย่างที่ได้ตั้งใจจะทำ”

“สมัคร” สั่งประชุม ครม.ทุกอังคาร

ต่อมาเวลา 18.00 น. ภายหลังจากที่ ครม.เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้ว นายสมัคร ได้นำทีม ครม.ชุดใหม่กลับมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก ที่บริเวณถนนหน้าตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้นนายสมัครแถลงว่า รัฐมนตรีหลายคนคงเริ่มทำงานวันที่ 7 ก.พ. ส่วน ครม.จะเริ่มประชุมกันวันที่ 8 ก.พ. เพื่อเตรียมการอะไรต่างๆ ส่วนการประชุมที่จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะมีทุกวันอังคาร สำหรับการประชุมนัดแรกจะมีเรื่องต่างๆตามที่ ป.ป.ช.มาอบรม แล้วจะต้องแบ่งงานอย่างไร แต่คงไม่มีวาระอะไรสำคัญ

มั่นใจไร้ปัญหาทำงานพรรคร่วม

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีปัญหาในการทำงานร่วมกันของรัฐมนตรีหรือไม่ นายสมัครตอบว่า ทำงานร่วมกันอย่างดี เรียบร้อย ไม่ขัดแย้ง บ้านเมืองลมลูกคลุกคลานมานานเต็มที่แล้ว หากร่วมประชุมกันแล้วยังไม่ร่วมมือกันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ แต่ตั้งใจกันแล้ว รองนายก รัฐมนตรีทั้ง 6 คน ได้คุยกันแล้วในเบื้องต้นตอนเช้าเฝ้าฯ วันที่ 8 ก.พ. ก็คุยกันอีกรอบหนึ่ง เมื่อถามว่า เชื่อมั่นว่า ครม. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์หรือไม่ นายสมัครตอบว่า เรื่องนี้เป็นมาตรฐานสากลไปแล้ว คือแน่ใจว่าไปถวายสัตย์ฯไปแล้ว ใครจะไปทำอย่างนั้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งถึงเรื่องนี้ด้วย แทบจะไม่ต้องพูดถึง และไม่รู้จะยืนยันอย่างไร จึงขอให้จับจ้องดูกัน ส่วนการประเมินผลงานรัฐมนตรีนั้น ต้องให้โอกาสกันบ้าง รอสักพักหนึ่ง

ทำให้แอมฟิงบรรยากาศการประชุม

เมื่อถามว่า มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะไม่ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกแยกกัน นายสมัครตอบว่า ต้องมาแอมฟิงการประชุม ครม.ถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไร ตนมีวิธีการของตน ไม่ต้องไปล่อหลอก ไม่ต้องใช้กลยุทธ์ ใช้ความรู้สึกละคนธรรมดาว่าจะทำงานด้วยกันเท่านั้นเอง เมื่อถามว่า รัฐบาลจะสร้างความสมานฉันท์ให้คนในชาติอย่างไร นายสมัครตอบว่า มันจะไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว หากเราไม่ไปทะเลาะกับใครก็น่าจะเห็นว่าเราเรียบร้อยดี แต่ ใครมาทะเลาะด้วยก็ต้องดูว่าทำมาอย่างไร แต่บ้านเมืองน่าจะถึงจุดที่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างเรียบร้อยแล้ว คือถ้าเราไม่ไปวอแวกับใคร เขาก็ไม่ควรมาแะแะต้องเรา

ไม่ยี่หระฉายารัฐบาลต่างตอบแทน

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะจับตาการทำงานของรัฐมนตรีที่เคยระบุว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ นายสมัครตอบว่า หน้าตาของตบต้องพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเป็นคนอย่างไร ทุกจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือไม่ คดีความทั้งหลายสู้กันตรงไปตรง มา เพราะแน่ใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิด จึงไม่ได้วิตกทุกซักร้อน และรักษาเนื้อรักษาตัวมาได้จนปานนี้ เมื่อมาอยู่ด้วยกัน 35 คน ก็ต้องเป็นอย่างนี้ ไม่อย่างนั้นจะเสียชื่อเสียง ส่วน ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมช.คลังนั้น ได้คุยกันวันนี้ก็หัวเราะ เมื่อได้พบกับกับบอกว่ารู้จักกับพ่อของ ร.ต.หญิงระนองรักษ์ ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดอย่างไรกับคำวิจารณ์ว่าเป็น ครม.ต่างตอบแทน นายสมัครกล่าวว่า จะนิินทาकिनินทาไป ที่เอ่ยไว้คำหนึ่งมันพอเพียงแก่เหตุแล้ว ไม่ต้องมาซ้ำซากอีก ที่เอ่ยว่าชี้เหรคือไม่ได้ตั้งใจเท่านั้นเอง แต่ได้มาอย่างชี้เหรนั้น แม้ไม่สวย ถ้าคุณภาพดีจะว่าอย่างไร ก็ต้องให้เวลากันหน่อย

ยอมให้นักวิชาการวิจารณ์

เมื่อถามว่า มองอย่างไรกับที่นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า จะเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงและจะนำไปสู่ปัญหา นายสมัครกล่าวว่า หมอดูหรือ ถ้านักวิชาการก็ให้วิพากษ์วิจารณ์กันไป สิ่งหนึ่งคือ ไม่อยากตอบโดนนักวิชาการ เดียวจะเดินไปแบบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ ต่อยมาแล้วต่อยกลับก็มีเรื่องอีก ขอให้ ต่อยไปข้างเดียวกันแล้วกัน แต่ถ้าวิจารณ์มาตนั้นก็อ่าน

เผยแนวทางนิรโทษกรรม 111 ทรท.

ต่อข้อถามว่า รัฐบาลจะอยู่ครบ 4 ปีหรือไม่ นายสมัครตอบว่า ในรัฐธรรมนูญว่าเอาไว้อย่างนั้น ก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าจะใช้คำว่าลากไปถึง 4 ปีก็จะดูแคลนกัน แต่คิดว่าสามารถทำงานได้ตามสิทธิ เมื่อถึง 3 เดือนก่อนที่รัฐบาลจะไป จะต้องดูเรื่องรัฐธรรมนูญอีกที

เมื่อถามว่า 3 เดือนก่อนที่รัฐบาลจะหมดวาระจะมีการนิรโทษกรรม 111 อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย พร้อมกับแก้รัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ นายสมัครตอบว่า อาจจะมาพร้อมกัน แต่ถ้าบุคลากรทางการเมืองไม่มี รัฐบาลมาได้ครึ่งทางแล้วคิดว่าเอาพวกนี้ออกมาดีกว่า เราก็ทำ หากมีเสียงเกินครึ่งโดยไม่ต้องสอบถามความเห็นประชาชน ถ้ามีปัญหาเรื่องบุคลากรทางการเมืองเอา มาใช้ไม่ได้ ก็ต้องนิรโทษกรรม ซึ่ง 111 คน เป็นคนดีทั้งนั้น เมื่อถามว่าจะมีปัญหาต่อกระบวนการ ยุติธรรมหรือไม่ นายสมัครตอบว่า เรื่องนี้ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันใน เรื่องความเห็น ตลาการรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาล เป็นแค่คณะกรรมการตุลาการเท่านั้น จะมาอ้างว่า พิพากษาไม่ได้เลย เป็นเพียงคำวินิจฉัยเท่านั้น

แจกแบ่งงานทีมเศรษฐกิจ

เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ นายสมัครตอบว่า เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ จะดูแลเรื่องการทำมาหาได้ และการลงทุนต่างๆ คือคนที่เอาเงินเข้าประเทศ ส่วนการรักษาวินัยการเงินการคลัง เรื่องค่าเงินบาท นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง จะเป็นคนดูแล และตนจะดูแลโดย อัดโนมิตีอยู่แล้ว แต่ไม่ควรไปถือว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เพราะนายภักมีตำแหน่งให้อยู่อย่าง เรียบร้อย แต่ทั้งหมดนพ.สุรพงษ์และนายมิ่งขวัญจะมีทีมของตัวเอง และใครที่ไม่กล้าเข้ามา ทำงานเพราะกฎหมายเจ็ดชั่วโคตร ก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษา นพ. สุรพงษ์รายงานมาแล้วว่ามีอยู่ 6-7 คน และมั่นใจว่าจะไม่มีการทะเลาะกันระหว่างนายมิ่งขวัญกับ นพ.สุรพงษ์

เปิดรายการสนทนาอาทิตย์นี้

เมื่อถามว่า รัฐบาลจะสนับสนุนการทำงานของ คตส. หรือไม่ นายสมัครตอบว่า คตส.มีหน้าที่ ทำงานของเขาแล้ว เราไม่ต้องไปสนับสนุน ส่วนที่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ คตส.ก็รู้ว่าจะไปขอที่ไหน ไม่เป็นปัญหาอะไร สำนักงบประมาณจะเป็นผู้ดูแลให้นายสมัครยังกล่าวถึงการจัดการราย การสนทนาประสาสมัครว่า ในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. เวลา 08.30 น. เตรียมพบกับรายการสนทนา ประสาสมัครได้ เพราะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว

กำชับ ครม.น้อมนำพระราชดำรัส

หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว นายสมัครเรียก ครม.ชุดใหม่มาหารือรอบที่ตึกไทยคู่ฟ้าเป็นเวลา 30 นาที จากนั้น นายจักรภพ เพ็ญแข รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนที่ ครม.ชุด ใหม่จะเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งกับนายสมัครเป็น เวลา 30 นาที ส่วนการเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณของ ครม.ชุดใหม่นั้น พระองค์ทรงพระราชทาน พรให้ ครม.ประสบความสำเร็จถึง 3 ครั้ง และขอให้ ครม.ทั้ง 35 คน เสียสละเพื่อให้คนอื่น 63 ล้าน คนดีขึ้น ซึ่ง ครม.ขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาใส่เกล้าฯ สำหรับการหารือรอบระหว่าง นายภักกับ ครม.นั้น นายภักย้ำให้ ครม.นำพระราชดำรัสไปปฏิบัติ โดยให้ถือเป็นที่มั่นในการ

ปฏิบัติหน้าที่

เตือนอย่าให้มีปัญหาคอร์ปชั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.นอกรอบครั้งนี้ นายสมัครได้กล่าวให้กำลังใจ ครม. พร้อมย้ำว่าขอให้รัฐมนตรีทุกคนช่วยกันทำงาน ต้องระมัดระวังอย่าให้มีปัญหา โดยเฉพาะการทุจริตคอร์ปชั่น และขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานให้สนุก กระทรวงต่างๆจะมีการดูแลกันด้วยดี ไม่ต้องคิดว่าใครมาจากพรรคไหน ทุกคนเป็น ครม.เดียวกัน ควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้ทำงานอยู่กันยาวๆ การที่ได้เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณในวันนี้ ขอให้ทุกท่านยึดถือกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใส่เกล้าฯนำไปปฏิบัติ ต้องรักษาเกียรติแห่งตำแหน่ง และทำงานให้กับคนไทยทั้ง 63 ล้านคน นอกจากนี้นายสมัครยังได้กำชับให้ ครม. ทุกคนเดินทางไปร่วมในงานพระราชพิธีครบรอบ 50 วันของงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย

นายฯได้ฤกษ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายฯและ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทุกคน จะเดินทางเข้าที่ท่าเทียบรัฐบาลพร้อมกันในวันที่ 7 ก.พ.นี้ เวลา 09.00 น. เพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท่าเทียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มทำงาน

นายพดล ปัทมะ รมว.ต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 7 ก.พ. เวลา 09.00 น. จะเดินทางเข้ากระทรวงเพื่อเรียกประชุมข้าราชการและมอบนโยบายด้านการต่างประเทศ จากนั้นวันที่ 8 ก.พ. จะมีการประชุม ครม. นัดแรก เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่างนโยบายรัฐบาล และกำหนดวันแถลงนโยบายรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงด้วยตัวเอง โดยนโยบายของรัฐบาลจะให้ความสำคัญทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาเศรษฐกิจ

“สุรพงษ์” ปัดข่าวเคลียร์ใจ “มิ่งขวัญ”

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวความขัดแย้งกับนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ว่า รู้สึกประหลาดใจในเรื่องนี้ ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกัน ที่ผ่านมาได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องเศรษฐกิจกับนายมิ่งขวัญมาตลอด ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้ง การที่บอกว่ามีความเห็นแตกต่างกันจึงเป็นไปได้เลย รวมถึงกรณีที่มีข่าวว่านายฯเรียกตนกับนายมิ่งขวัญไปปรับความเข้าใจกัน ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน นายฯรู้ดีว่าพวกตนทั้ง 2 คนพร้อมที่จะร่วมกันทำงาน ไม่มีความขัดแย้งใดๆ สำหรับการประชุม ครม.นัดแรกวันที่ 8 ก.พ.นั้น จะมีการหารือเรื่องสถานการณ์ของประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหารือเรื่องการจัดทำนโยบายของรัฐบาลที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

“สันติ” เด้งรับโครงการขยายรถไฟฟ้า

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.คมนาคม กล่าวถึงนโยบายเมกะโปรเจกต์ว่า ได้รับมอบหมายนโยบายดังกล่าวจากนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงพร้อมที่จะปฏิบัติ แต่ต้องรอการรายงานจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ก่อน ยืนยันว่าจะพยายามทำให้โครงการรถไฟฟ้าเดินหน้าเร็วที่สุด เพื่อให้คน กทม.และปริมณฑลได้ ประโยชน์

“สุวิทย์” ช่วยกัณฑ์ “ระนองรักษา”

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. อุตสาหกรรม กล่าวถึงเสียงวิจารณ์คุณสมบัติของ ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ซึ่งเป็นพยาบาล แต่มาดองานคลังในตำแหน่ง รมช.คลังว่า คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รมว.คลัง ก็จบแพทย์มา แต่ ร.ต.หญิงระนองรักษ์

จบมหาบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร เป็นพยาบาลแค้มป์ที่เท่านั้น ตอนนั้นเลือกเรียนอย่างที่ได้ตัวเองชอบไม่ได้ สอบติดพยาบาลก็ต้องไปเรียนพยาบาล วันนี้จึงอยากให้นักเรียนที่จบม.6 เลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองชอบ ได้เป็นอย่างดีที่อยากเป็น

ด้าน ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ร.ม.ช.คลัง พยายามหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กรณีที่ถูกวิจารณ์ คุณสมบัติเรื่องการเป็นพยาบาล แต่มาทำหน้าที่เป็น ร.ม.ช.คลัง โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่า ตนจบปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ และเคยรับราชการมาก่อน จึงไม่รู้สึกกดดันในการทำงาน เพราะคิดว่าเมื่อได้รับมอบหมายอะไรมา ก็จะทำให้ดีที่สุด

ทีมงาน “สุธา” พาชินแสไปดูดวงจัญ

วันเดียวกัน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาคาร 4 วังกรมหลวงสิงห์กรมเกรียงไกร คณะทำงานของนายสุธา ชันแสง ร.ม.ช.การพัฒนาสังคมฯ นำโดยนายเอนก หุดงค์ คบดี ว่าที่ที่ปรึกษา ร.ม.ช.การพัฒนาสังคมฯ และนายเฉลิมชัย จินะวิจารณ์ ว่าที่เลขานุการ ร.ม.ช.การพัฒนาสังคมฯ ได้เชิญชินแสมาดูดวงจัญที่ทำงาน โดยนายเฉลิมชัยระบุว่าไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐมนตรีที่ให้มาดูดวงจัญ แต่เป็นการดำเนินงานของทีมงาน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นวังเก่าหลักใหญ่คือมาดูทิศทางจัดตั้งหิงพระเพื่อสักการะ โดยโต๊ะที่ทำงานของนายสุธายังอยู่ในมุมเดิมที่หันไปทางทิศเหนือ

นายสุธาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า จะเข้าทำงานที่กระทรวงในวันที่ 11 ก.พ.นี้ ไม่ได้ถือฤกษ์ยาม แต่ถือความพร้อม ภายหลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกระทรวงช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายจะประชุมชี้แจงนโยบายกับผู้บริหารกระทรวงทันที โดยจะเร่งดำเนินการ 3 เรื่องร้อนคือ สอบวินัยร้ายแรง นายวัลลภ พลอยทับทิม อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ปัญหาเพลิงดินแดง และปัญหาบ้านเอื้ออาทร ส่วนปัญหาแก๊งเด็กชิงเด็กแว้นนั้น ส่วนตัวมีแนวคิดแก้ปัญหาที่รับรองว่าจะต้องสำเร็จแน่นอน

“อนงค์วรรณ” ถือฤกษ์วันตรุษจีน

อีกด้านหนึ่ง ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ร.ม.ช.ทรัพยากรธรรมชาติและฯ ได้ส่งทีมงานนำโดยนายศิริ หวังบุญเกิด อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. ไปดูสถานที่และประสานงานเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆของรัฐมนตรีกับสำนักปลัดกระทรวง โดยนายศิริกล่าวว่า มาดูสถานที่และกำหนดการการทำงาน ส่วนห้องทำงานของรัฐมนตรีไม่ได้จัดเตรียมอะไรพิเศษ เพราะนางอนงค์วรรณเป็นคนง่ายๆ และไม่ได้มีคำสั่งอะไรลงมา ทั้งนี้หลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแล้ว จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน เกี่ยวกับนโยบายต่างๆของรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับการเดินทางเข้าทำงาน ที่กระทรวงในวันแรกของนางอนงค์วรรณถือเอาฤกษ์ดีวันเที่ยวของชาวจีน ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของคนจีนเข้าทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคล

“ยงยุทธ” รอ ครม.นัดวันแถลงนโยบาย

ที่รัฐสภา นายยงยุทธ ดิยะไพรัช ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ คาดว่าเร็วนี้ทางรัฐบาลจะประสานกำหนดวันแถลงนโยบายมายังรัฐสภา สำหรับปัญหาการใช้ภาษามือเกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรีนั้น คงต้องถามทางรัฐบาล เพราะไม่ใช่เรื่องของสภา แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับงานด้านวิชาการเป็นหลัก ตลอดจนความเหมาะสม ความสุภาพ และความถูกต้อง ตรงนี้เป็นเรื่องวิชาชีพมากกว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 176 ระบุว่า ครม.ที่จะเข้ารับราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และชี้แจงการดำเนินงานตามแนวทางนโยบายที่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 75

โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเข้ารับหน้าที่